

GP.MỸ THO: Đức Cha Phaolô phong chức cho 2 tân linh mục tại nhà thờ Cái Bè, Tiền Giang

4/27/2012 9:22:53 AM Vào sáng ngày Thứ Năm 26 tháng 04 năm 2012 tại nhà thờ Cái Bè, số 171, Khu 3, Thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.



Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc – Giám mục Giáo phận – đã chủ sự thánh lễ phong chức linh mục cho 2 thầy phó tế trong tỉnh Tiền Giang của Giáo phận Mỹ Tho, thuộc Khóa IX Đại Chủng Viện Thánh Giuse – Sài Gòn: 1) Thầy **Giacôbê Nguyễn Trịnh Huy Rặt**, sinh năm 1977, thuộc Giáo xứ Ngũ Hiệp, xã Ngũ Hiệp, Huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.; và 2) Thầy **Phêrô Dương Trọng Thiện**, sinh năm 1984, thuộc Giáo xứ Cái Bè, Thị trấn Cái Bè, Huyện Cái Bè, Tỉnh Tiền Giang.

Nhà thờ Cái Bè hiện nay là một trong những nhà thờ đẹp và nổi tiếng nhất Miền Tây Nam Bộ, với kiểu kiến trúc Roman cổ kính có những đường nét trang trí cầu kỳ; hơn nữa, địa thế và phong cảnh của nhà thờ nằm ngay ngã ba Sông Cái càng tôn thêm nét đẹp và sự uy nghi. Nhà thờ được linh mục Adolphe Keller xây dựng vào năm 1929-1932 bằng bê-tông cốt thép đúc đá sạn. Mặt bằng nhà thờ có hình Thánh giá với một lòng chính và hai lòng phụ, hai cánh Thánh giá rất cân đối với phần thân Thánh giá. Mái vòm nhà thờ được chia múi rất đều và đẹp. Xung quanh nhà thờ có ruộng lúa và cây cối chung quang tạo nên một phong cảnh tiêu biểu của làng quê sông nước Nam Bộ.

Tháp chuông nhà thờ cao vút, nổi bật và uy nghiêm bên dòng Sông Tiền. Tháp chuông có bộ chuông rất lớn gồm 5 chiếc, n hững ngày lễ lớn nhà thờ cho đổ 5 chiếc chuông cùng một lúc vào 12h trưa. Chiếc chuông lớn nhất có đường kính 1m35 với trọng lượng 2000kg. Bộ chuông này được đúc tại Pháp vào năm 1931 và được đúc cùng một hãng đúc chuông với những bộ chuông của nhà thờ Vĩnh Long, Cần Thơ, Huyện Sĩ (Saigon), Hạnh Thông Tây (Saigon). Hãng đúc chuông này là hãng có kỹ thuật thiết kế quả lắc chuông, thanh treo chuông với kỹ thuật tiên tiến nhất thời bấy giờ. Đỉnh tháp chuông có đặt một tượng Đức Mẹ bằng đất nung cao khoảng 2m30. Dưới chân tháp chuông có bậc thang tam cấp bước lên nhà thờ, và ngay dưới bậc thang có một hồ chứa nước rất lớn trong lòng đất có tác dụng làm tiếng chuông vang xa và ngân rất lâu.

Cha Sở đương nhiệm của Giáo xứ Cái Bè là Cha Bê-nê-đictô Nguyễn Công Tuyển coi sóc mục vụ khoảng 2300 giáo dân/ 15.600 dân số.

Đây là lần đầu tiên Đức Cha phong chức linh mục cho quý Cha thuộc tỉnh Tiền Giang tại Nhà thờ này. Hai Thầy được phong chức linh mục lần này cùng khóa với 4 Tân Linh mục được Đức Cha Phaolô phong chức tại nhà thờ Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, vào ngày 26 tháng 03 năm 2012, và cùng khóa với 1 Tân Linh mục được Đức Cha phong chức tại nhà thờ Tân An, tỉnh Long An, vào ngày 18 tháng 04 năm 2012 vừa qua.

Đúng 9g30, đoàn đồng tế được rước từ Hội Trường Thánh Gia, ở bên phải Nhà thờ, di chuyển ra trước tiền đàn Nhà thờ, bước lên các bậc cao tam cấp và tiến dần lên cung thánh. Trong khi đó, ca đoàn cùng cộng đoàn hát ca nhập lễ bài "Từ ngàn xưa": "*Từ ngàn xưa Cha đã yêu con, Cha gọi con giữa muôn người, giờ đây con hân hoan bước lên bàn thánh, dâng tiến Cha xác hồn trắng tinh như ánh quang rạng ngời,...*"

Đồng tế trong thánh lễ với Đức Cha có 73 linh mục gồm có: Đức Ông Phêrô Trần Văn Hòa, Cha Tổng Đại Diện (TĐD), quý Cha Hạt Trường, quý cha trong và ngoài Giáo phận, quý cha bạn cùng lớp với hai tiến chức đến từ các giáo phận khác; đặc biệt có sự hiện diện của 5 tân linh mục cùng lớp vừa được chịu chức vào ngày 26 tháng 03, và ngày 18 tháng 04 năm 2012 vừa qua.

Hiện diện trong thánh lễ có một số khách mời của hai tiến chức, sự hiện diện của quý nam nữ tu sĩ, quý thầy Đại Chủng Viện (ĐCV) Thánh Giuse – Sài Gòn, quý thân nhân, ân nhân, các giáo dân ở các giáo xứ trong tỉnh Tiền Giang nơi các tiến chức từng phục vụ,... Số người tham dự thánh lễ khoảng 500 người.

Sau khi làm dấu thánh giá đầu thánh lễ, Đức Cha Phaolô chào Cha TĐD, quý Cha Hạt Trường, quý cha trong và ngoài Giáo phận, quý nam nữ tu sĩ, và anh chị em giáo dân. Đức Cha cũng có lời chào đặc biệt đến Cha Hạt Trường Hạt Cái Bè của tỉnh Tiền Giang, Cha Sở Giáo xứ Cái Bè, và gia quyến của các tiến chức linh mục. Kế đến, Đức Cha bày tỏ niềm vui và hân hoan được đến dâng thánh lễ phong chức tại Nhà thờ Cái Bè, một nhà thờ rất đẹp và cổ kính nhất trong Giáo phận. Sau đó, Đức Cha mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho các tiến chức và hướng ý cộng đoàn cùng sám hối để bớt phần bất xứng khi dâng thánh lễ.

Trong phần phụng vụ lời Chúa, sau khi một thầy phó tế đọc Tin Mừng xong, phần nghi thức truyền chức linh mục bắt đầu. Nghi thức này gồm 3 phần: 1) Tuyển chọn các ứng viên, 2) Đặt tay và lời nguyện phong chức, và 3) Trao các biểu tượng diễn tả thừa tác vụ linh mục.



Trong phần tuyển chọn, từng ứng viên linh mục được xưng tên lần lượt và đáp lại “Có mặt”. Cha Phêrô Hồ Bản Chánh, Trưởng Ban Tu sĩ-Chủng sinh của Giáo phận, xin Đức Cha phong chức linh mục cho 2 ứng viên. Khi Đức Cha thăm vấn công khai Cha Phêrô về sự xứng đáng của các ứng viên này, Cha Phêrô đã xác nhận các ứng viên được coi là xứng đáng. Sau đó Đức Cha tuyên bố: *“Nhờ ơn Thiên Chúa, Chúa chúng ta, và nhờ Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chuộc chúng ta, tôi tuyển chọn các anh em đây lên chức linh mục.”* Cộng đoàn cùng hát: *“Tạ ơn Chúa.”* Và đồng loạt vỗ tay vang cả Nhà thờ.

Sau nghi thức tuyển chọn, Đức Cha nhập đề bài giảng lễ bằng cách bày tỏ sự vui mừng như sau: *“Hôm nay chúng ta hân hoan quy tụ tại Nhà Thờ Cái Bè, là một trong những nhà thờ cổ kính nhất của Giáo phận Mỹ Tho, nằm trên bờ Sông Tiền, để cử hành thánh lễ phong chức linh mục cho hai thầy Phó tế, một quê ở Ngũ Hiệp, một quê ở Cái Bè. Cả hai thầy này đều thuộc về Hạt Cái Bè và sẽ phục vụ trong Hạt này.”* Rồi Đức Cha mời gọi cộng đoàn phụng vụ cùng suy nghĩ về chức vụ linh mục. Đức Cha nhắc lại lịch sử Giáo hội thời sơ khai, vào thời Thánh Phaolô có một số nhân sự cộng tác với ngài để xây dựng, bảo vệ và phát triển các cộng đoàn Kitô hữu do ngài đã thiết lập một cách trực tiếp hay gián tiếp. Họ được gọi là kỳ mục hay kỳ lão, là tiền thân của các linh mục ngày nay. Rồi liên hệ đến hai thầy Phó tế sắp được tiến chức linh mục, Đức Cha nói rằng, mặc dù hai thầy còn trẻ tuổi, chưa phải là bậc kỳ lão, nhưng được cất nhắc lên chức linh mục với một trách nhiệm rất nặng nề. Giám mục là người thi hành việc cất nhắc này, nhưng thực sự chính Chúa Thánh Thần mới là Đấng tuyển chọn và sắp đặt để hai tiến chức coi sóc đàn chiên của Chúa được trao phó.

Tiếp theo, dựa vào các bài đọc Kinh Thánh, Đức Cha nhấn mạnh đến tình yêu hy sinh trao ban của Chúa Giêsu dành cho Hội Thánh, và Đức Cha nhấn mạnh mẽ rằng, linh mục cũng hãy yêu mến Hội Thánh như vậy. Chúa Giêsu đã hy sinh mạng sống mình cho Hội Thánh, như hạt lúa được gieo vào lòng đất, phải thối đi thì mới sinh được nhiều bông hạt khác. Nếu linh mục từ chối sự hy sinh, thì cuộc đời linh mục trở nên vô nghĩa.

Để làm rõ thêm ý nghĩa sự hy sinh cần phải có của người linh mục, Đức Cha khắc họa bằng những hình ảnh sống động như sau: “*Linh mục là những môn đệ mà Chúa rất yêu thương, những môn đệ bước theo Chúa để phục vụ Người. Và Chúa ở đâu thì linh mục phải ở đó! Linh mục không lựa chọn nơi phục vụ cho chính mình. Chúa muốn đến với người nghèo thì linh mục hãy đến với người nghèo. Chúa muốn đến với người chưa biết Chúa, thì linh mục hãy sẵn sàng đến với người chưa biết Chúa, không e ngại. Chúa muốn đến với trẻ em, thì linh mục hãy đến với trẻ em. Chúa muốn đến với các gia đình, thì linh mục hãy đến với các gia đình. Chúa muốn đi con đường thập giá, lẽ nào linh mục lại bỏ trốn!*”

Bên cạnh đó, Đức Cha cũng lưu ý cộng đoàn phụng vụ rằng, xét theo phương diện tự nhiên, linh mục cũng yếu đuối như những người khác, giống như bình sành dễ vỡ; nhưng nếu thường xuyên tiếp xúc với Chúa Phục Sinh, sống gần gũi với Chúa, thì linh mục luôn có Sức mạnh của Chúa Phục Sinh, Đấng đã chiến thắng sự chết và thần dữ.

Trong phần kết của bài giảng, Đức Cha có lời nhắn nhủ đầy tâm tình đến các tiến chức rằng: “*Linh mục không rao giảng chính mình, mà chỉ rao giảng Đức Kitô Giêsu là Chúa. Linh mục không dùng mưu mô mà xử trí, không xuyên tạc Lời Thiên Chúa, nhưng giải bày sự thật, mạnh dạn nói ra Ý Chúa, để cho lương tâm mỗi người được soi sáng và tự ý đem ra thực hành (x. 2Cr 4,1-2.5-6). Linh mục can đảm bảo vệ giáo dân khỏi những sai lạc về giáo lý và những ý đồ chia rẽ làm hại cho sự hiệp nhất của Hội Thánh Chúa Kitô.*”

Sau bài giảng, Đức Cha cử hành nghi thức phong chức linh mục cho hai tiến chức. Kết thúc nghi thức phong chức, Đức Cha xướng Kinh Tin Kính. Sau đó, thánh lễ tiếp tục như thường lệ. Hai tân linh mục cùng đồng tế với Đức Cha và quý Cha trong thánh lễ.

Sau lời nguyện hiệp lễ, Ông Chủ Tịch HĐMV Giáo xứ Cái Bè – đại diện các thành phần dân Chúa – tri ân Đức Cha đã yêu thương phong chức cùng lúc cho hai linh mục tại Hạt Cái Bè. Ông Chủ Tịch HĐMV cũng chúc mừng và tặng hoa cho hai tân linh mục. Ông cũng cảm ơn quý Cha, quý nam nữ tu sĩ và quý khách.

Tiếp theo, tân linh mục Giacôbê Nguyễn Trịnh Huy Rặt đã đại diện các tân linh mục nói lời cảm ơn Đức Cha, Cha Giám Đốc ĐCV Thánh Giuse và các cha giáo sư, Cha Đặc trách Tu sĩ-Chủng sinh của Giáo phận, quý Cha, Cha Sở Cái Bè và các cha trong Ban Tổ chức lễ phong chức, BMV Gx. Cái Bè, Ca đoàn, Cha Chưởng nghi và quý Thầy giúp lễ, các giáo dân ở các giáo xứ đã từng phục vụ, chính quyền địa phương; đặc biệt các tân linh mục đã cảm ơn các đồng nghiệp và gia quyến đã mong muốn có con được làm linh mục, nhưng từ nay sẽ phải mong muốn điều lớn hơn là cầu mong có con làm linh mục thánh thiện.

Trong phần đáp từ cuối thánh lễ, Đức Cha vui vẻ nói rằng, những người vui nhất trong ngày lễ hôm nay có lẽ là hai tân linh mục và Đức Cha; người cũng rất vui nữa đó là Cha Sở Bénédictô Nguyễn Công Tuyển, vì trước lễ phong chức thì lo lắng không biết tổ chức có thành công không, nhưng thánh lễ đã diễn ra tốt đẹp, long trọng và sốt sắng. Kế đến, Đức Cha nói lên ưu tư của ngài rằng, khi nói đến vùng Cái Bè thì ngài nghĩ ngay đến việc truyền giáo vì còn nhiều người chưa biết Chúa. Chính vì thế, mà Đức Cha mong muốn hai tân linh mục dẫn thân và hy sinh cho việc truyền giáo ở Hạt Cái Bè này, nên trong bài giảng lễ Đức Cha cũng nhấn mạnh và nói nhiều đến sự hy sinh. Đức Cha còn biểu dương mẫu gương truyền giáo của Cha Phêrô Nguyễn Văn Vĩnh, Cha Sở giáo xứ Bằng Lăng, đã giúp nhiều người được lãnh nhận bí tích Rửa Tội mà không phải vì lý do hôn phối.

Thánh lễ đã diễn ra rất long trọng, trang nghiêm và sốt sắng. Thánh lễ kết thúc vào lúc 11g15 trong tiếng hát của ca đoàn với bài hát “Tán tụng hồng ân” của tác giả Hải Linh và Vũ Đình Trác: “*Xin dâng lời cảm tạ hồng ân Thiên Chúa bao la. Xin dâng lời cảm mến hòa theo tiếng hát dâng lên. Đôi bàn tay Chúa nâng đỡ con, xin dâng lời cảm tạ...*” Sau Thánh lễ, các tân chức chụp hình lưu niệm với Đức Cha và quý Cha tại bậc tam cấp của cung thánh.

Tổng số linh mục trong Giáo phận Mỹ Tho được nâng lên là 128 linh mục. Cầu chúc hai Cha mới luôn được tràn đầy hồng ân Chúa trong sứ vụ vừa lãnh nhận, để hằng say ra đi loan báo Tin Mừng Phục Sinh của Chúa Kitô cho anh chị em lương dân.

Linh mục Giuse Nguyễn Tuấn Hải
nguồn: GiaophanMyTho.net